

Vụ xôn xao ông Cù Huy Hà Vũ gây phẫn nộ hàng ngày càng mãnh liệt trong dư luận Việt Nam

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư:, 30 Tháng 3 Năm 2011 13:54

Có thể nói chưa bao giờ ở Việt Nam, một vị án chính trị gây nhức nhối hàng ngày như ông Cù Huy Hà Vũ.

Kể từ khi ông bắt đầu và nhất là kể từ khi ông bắt đầu truy tố, đã có không biết bao nhiêu bài viết và video này đăng trên mạng, từ thành một làn sóng tranh luận sôi nổi và quy tụ nhiều do ngôn luận, và Hiến pháp, và pháp luật... ở Việt Nam.



Tiền sĩ luật Cù Huy Hà Vũ (DR)

Hôm qua, cô Cù Thu Xuân Bích, em gái của tiền sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, đã cho công bố trên một số trang mạng báo Thanh niên những yêu cầu trực tiếp cho ông, với danh sách 252 người tham gia ký tên trong đợt 2. Công thêm những người đã ký đợt đầu, số người bày tỏ sự ủng hộ báo Thanh niên những ngày này lên tới gần 300, gồm phần lớn là những người trong nước, trong đó có khá nhiều giáo dân Công giáo.

Vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ gây phẫn nộ ngày càng mạnh trong dư luận Việt Nam

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư: 30 Tháng 3 Năm 2011 13:54

Bäc Thänh nguyän thä gäi cho các lãnh đäo cäa Nhà nä c, Quäc häi và chính phä Viät Nam nhäc läi là tiän sĩ Luät Cù Huy Hà Vũ đã bä bät ở Sài Gòn ngày 5/11 năm ngoái và đän ngày 17/12, Viän Kiäm sát Nhân dân Thành phä Hà Näi đã truy tä ông väi täi danh « Tuyên truyän chäng Nhà nä c CHXHCN Viät Nam », do nhäng bài viät, bài trä läi phäng vän vä nhäng vän đänh quyän, dân chä đäng ở Viät Nam. Phiên xử đäc đä trä ngày 24/3, nhäng sau đó đã đäc đäi sang ngày thä hai tuän täi 4/4.

Ngäc cäi väi cáo träng cäa Viän Kiäm sát Hà Näi, theo bä c Thänh nguyän thä, ông Cù Huy Hà Vũ là « mät ngäi yêu nä c, thäng näi. Nhäng phát biäu, viäc làm cäa ông thäc tä là mät täm gäng đän hình cho mäi công dân Viät Nam. Đó là mät viäc làm vô cùng häu ích trong tiän trình xây đäng mät chä đä pháp trä trong xã häi ta ngày nay mà không phäi ai cũng làm đäc. »

Nhäng ngäi ký tên vào Thänh nguyän thä khäng đänh viäc bät giam ông Cù Huy Hà Vũ là « mät viäc làm oan trái, vô đäo lý, gây chän đäng dư luận, bät läi cho hình änh cäa Viät Nam ». Cho nên, Thänh nguyän thä yêu cäu là : thänh tä, giäi oan và trä tä do cho ông Cù Huy Hà Vũ, thä hai, khuyän khích giäi truyän thông tin cho toàn dân biät sä thät vä án này.

Tä An Ninh Thä Đô ngày 27/3 väa qua, khi đäa tin vä viäc phiên xử, cho biät sä có năm luät sä tham gia bào chäa cho ông Cù Huy Hà Vũ. Tä báo nhän mänh : « rät ít khi có mät phiên tòa mà nhiäu luät sä tham gia bào chäa cho mät bä cáo nhä väy ». Tä An Ninh Thä Đô còn khäng đänh là « phiên tòa vän đän ra bình thäng, đäm bäo sä tranh täng täi tòa đäc khách quan, công bäng. »

Nhäng lo ngäi träc khä năng là phiên xử tiän sĩ Luät Cù Huy Hà Vũ không đän ra mät cách công minh, gia đình ông hôm nay väa ra läi kêu cäu phä biän trên mäng, đä mät län näa kêu gäi sä äng hä cäa công luän và đäng mäi ngäi có mät vào đúng ngày ông Cù Huy Hà Vũ ra tòa 4/4 đä chäng kiän vä xử này.

Träc đó, khi nghe tin là phiên xử ông Cù Huy Hà Vũ sä đän ra ngày 24/3, trên mäng Internet đã có nhiäu läi kêu gäi täp häp đäng đä đúng ngày hôm đó träc Tòa án Nhân dân Hà Näi. Có lä mät phän vì nhäng läi kêu gäi täp häp này mà chính quyän đã phäi đäi ngày xử, nhät là vì ngày hôm träc 23/3 là ngày đäa tang ông Tränh Xuân Tùng, ngäi đã bä công an đánh chät mät cách dã man, gây phän nä dư luận, cho nên có rät nhiäu ngäi đän đä.

Vụ xôn xao ông Cù Huy Hà Vũ gây phẫn nộ ngày càng mạnh mẽ trong dư luận Việt Nam

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư: 30 Tháng 3 Năm 2011 13:54

Việc đòi phiên xử cũng có thể phẫn nộ thái độ bệ rập của chính quyền trong việc xử lý trình tự hợp Cù Huy Hà Vũ.

Đu sao, ông Hà Vũ cũng xuất thân từ một gia đình có nhiều đóng góp cho chế độ. Bản thân ông không thuộc một tổ chức, đảng phái nào, nên không thể quy chụp là đảng viên Việt Tân, hay « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ».

Tiền sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ còn có quan hệ với nhiều trí thức, cách mạng lão thành ở Hà Nội. Một chi tiết khác không thể bỏ qua là ông Hà Vũ đã từng nhiều lần bào chữa cho các giáo dân Công Giáo, cho nên, rất được giới Công giáo mến mộ. Mà qua những vụ tiếp hợp của người đòi đòi lợi ích đại và đòi công lý, người ta đã thấy giáo dân đã trở thành một sức mạnh như thế nào, khi được tin giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi.

Cũng có thể phiên xử bệ rập lợi là vì Bộ Chính trị chưa thể thống nhất với nhau về phương pháp cách giới quyết Cù Huy Hà Vũ, trước nguy cơ sẽ bị quốc tế lên án mạnh mẽ, nên tuyên án với tiền sĩ Luật này, bởi vì vụ xử này đã được dư luận thế giới quan tâm, được biết với việc gia đình đã nhờ Luật sư Nguyễn Xuân Phúc ở Hoa Kỳ đi di vận để vận động lên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Tóm lại, có thể nói chưa bao giờ ở Việt Nam, một vụ án chính trị gây nhiều phẫn nộ như vụ Cù Huy Hà Vũ.

Kể từ khi ông bị bắt và nhốt là kể từ khi ông bị truy tố, đã có không biết bao nhiêu bài viết về vụ này đăng trên mạng, tạo thành một làn sóng tranh luận sôi nổi về quyền tự do ngôn luận, về Hiến pháp, về pháp luật... ở Việt Nam.

Làn sóng này làm át những bài bôi nhọ thanh danh ông Cù Huy Hà Vũ đăng trên báo chí chính thức. Nói cách khác, vụ án Cù Huy Hà Vũ nay đã trở thành một vụ án « trình diễn » mà qua đó, thế giới đánh giá trình độ hội nhập của Việt Nam với một dân chủ, nhân quyền.